

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA 2 KỲ HỌP THỨ 13

Hội nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 2 (kỳ họp thứ 13 tiến hành trong 2 ngày 16-17/11/1984)

Sau khi nghiên cứu, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thành phố trong 10 tháng đầu năm, chương trình công tác từ nay đến tháng 1/1985 và chương trình kỷ niệm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 10 năm giải phóng miền Nam, giải phóng thành phố (30/4/1975 – 30/4/1985)

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí nhận định: Trong tình hình thành phố còn nhiều khó khăn to lớn, có mặt gay gắt hơn năm trước, trong 10 tháng đầu năm, sản xuất vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao nhất là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa kết hợp với tổ chức, sắp xếp lại sản xuất và thị trường được tiến hành khẩn trương, có trọng điểm đã bước đầu phát huy tác dụng tích cực trong sản xuất và phân phối lưu thông.

Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố; sự nỗ lực cao của các ngành, các cấp chính quyền với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội; tiếp tục phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị cơ sở và của đông đảo quần chúng lao động; tiếp tục đẩy mạnh được phong trào cách mạng của quần chúng từ địa bàn dân cư, từ cơ sở, trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, trước mắt thành phố còn phải tiếp tục giải quyết một số khó khăn nhằm bảo đảm giữ vững tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục chăm lo ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên chức và của nhân dân lao động, tích cực và khẩn trương thi hành nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, cải tiến mạnh mẽ công tác quản lý kinh tế và xã hội, đẩy lên mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng của quần chúng, thi đua nhân rộng các điển hình tiên tiến, mọi ngành, mọi cấp, đồng thời có biện pháp chống quan liêu, tham ô, lãng phí, chống thái độ cửa quyền, gây phiền hà và ức hiếp quần chúng.

II. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua chương trình công tác từ nay đến tháng 1/1985 nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 và xây dựng tốt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985, tạo điều kiện để thành phố tiếp tục vươn lên mạnh mẽ ngay từ đầu năm 1985, thiết thực kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố.

Cần hết sức quan tâm những vấn đề sau đây:

1. Về sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1984; đối với một số sản phẩm chủ yếu có giá trị kinh tế to lớn, cần nỗ lực đạt kết quả cao nhất, đồng thời hết sức chăm lo bảo đảm chất lượng sản phẩm, thu mua nắm hàng về tay Nhà nước và phân phối theo kế hoạch hợp lý.

2. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh là công tác trọng tâm then chốt của thành phố phải được tiến hành khẩn trương và vững chắc trên cơ sở bảo đảm cho các ngành, các cấp quán triệt các yêu cầu của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, nội dung công tác cải tạo và phương châm kết hợp chặt chẽ việc cải tạo với sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo ngành hàng, bảo đảm sản xuất phát triển, thiết lập trật tự kinh tế xã hội chủ nghĩa, phục vụ yêu cầu cải thiện đời sống của nhân dân và lợi ích chính đáng của các thành phần kinh tế. Từ nay đến đầu năm 1985 căn bản hoàn thành việc cải tạo và tổ chức lại các ngành lương thực, thịt heo và trâu bò, nước mắm, xe đạp, phụ tùng xe đạp và một số ngành dịch vụ quan trọng.

3. Về đời sống: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn khách quan và nhiều tình vừa bị thiên tai nặng, cần thực hiện những biện pháp tích cực chăm lo giải quyết các khó khăn về đời sống của nhân dân;

- Một mặt dựa vào thuận lợi, khả năng sẵn có, rút kinh nghiệm những việc làm tốt, đề ra biện pháp tiếp tục ổn định và cải thiện đời sống, một số lĩnh vực có thể làm được; thực hiện tốt các công trình có tác dụng thiết thực đến đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân để kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố.

- Mặt khác, kết hợp với công tác cải tạo, phải ra sức tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, hoàn chỉnh kịp thời các biện pháp đồng bộ để chi phối giá cả, quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, tổ chức phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng; tổ chức Tết Ất Sửu là tết sản xuất và tiết kiệm, lành mạnh, phấn khởi, đoàn kết, an toàn.

- Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống mới, lành mạnh văn minh, chống mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm, chống tiêu xài lãng phí, chống tệ nạn nhậu nhẹt, cờ bạc. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ. Quan tâm bảo vệ môi trường môi sinh và sức khỏe của nhân dân.

4. Chuẩn bị cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985 thật sự xây dựng và cân đối từ cơ sở lên; với tinh thần tích cực nhất theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, bảo đảm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 3.

5. Thường xuyên giáo dục cán bộ và nhân dân nâng cao hơn nữa cảnh giác cách mạng, kiên quyết đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù, tổ chức bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ kinh tế, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

III. Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí thông qua chương trình kỷ niệm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 10 năm giải phóng thành phố.

1. Tổ chức kỷ niệm long trọng và thiết thực 10 năm giải phóng thành phố, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức và trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nâng cao lòng tự hào dân tộc, phấn khởi tin tưởng và chủ động có những hành động thiết thực tham gia kỷ niệm, tạo khí thế cách mạng mới, phát huy những ưu điểm, thuận lợi, nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, tiêu cực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

2. Bằng nhiều hình thức phong phú, tổ chức các cuộc lễ kỷ niệm sôi nổi phân khởi, cơ sở sản xuất, phường xã, quận huyện, thực sự là ngày hội của quần chúng; hết sức tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí tiền của.

3. Tổ chức viết truyền thống cách mạng của thành phố, của các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhằm hun đúc tinh thần cách mạng và thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

4. Gắn việc tổng kết công tác cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thành phố trong 10 năm qua với việc tổ chức báo công, bình công trong cán bộ, công nhân viên chức, trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức khen thưởng công bằng, thỏa đáng các tập thể, cá nhân có thành tích.

5. Tích cực hoàn thành các công trình kỷ niệm 10 năm của các cấp, các ngành, thành phố nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân lao động như: giải tỏa các nhà lụp xụp, rách nát, tăng thêm lớp học, giải phóng ca 3, ca 4; mở rộng các bệnh viện, tăng thêm giường bệnh, thêm những công trình phúc lợi công cộng, văn hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại v.v...

IV. Một số chủ trương, biện pháp:

Để bảo đảm thực hiện chương trình công tác trên Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số chủ trương, biện pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh và cải tiến hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp:

- Ủy ban nhân dân thành phố cùng các Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân sơ kết việc thực hiện luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, thành phố, rút ra những kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng những điển hình tốt về hoạt động Hội đồng nhân dân, dự thảo các quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đề ra chủ trương và biện pháp cải tiến và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng nhân dân đúng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của cơ quan quyền lực, địa phương, thể hiện tập trung quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân đúng luật, có kết quả thiết thực, tránh hình thức.

- Ở các cấp, Hội đồng nhân dân phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức phổ biến các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố làm cho nhân dân hiểu những chủ trương, biện pháp trên đây, thấy rõ nghĩa vụ và quyền lợi, động viên nhân dân tham gia sôi nổi bàn biện pháp thực hiện, tự giác thực hiện và kiểm tra việc thực hiện.

2. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương ban hành những quy chế tạm thời làm thí điểm và nhanh chóng phổ biến những kinh nghiệm bước đầu, tạo khí thế đổi mới cơ chế quản lý khắc phục bệnh quan liêu bao cấp, ỷ lại, quan tâm hơn nữa các biện pháp khoa học – kỹ thuật.

3. Đẩy mạnh và cải tiến phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các mặt hoạt động khác; tích cực tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về tiết kiệm, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, thực hiện các Nghị định 182 và 217, thực hiện tốt các chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền mặt.

4. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tích cực đấu tranh có hiệu quả trên các mặt, chống tiêu cực, chống tội phạm.

- Ủy ban nhân dân thành phố cùng Ban Thư ký, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tổ chức tổng kết việc thực hiện các Nghị định 182 và 217, Pháp lệnh về khiếu tố, xây dựng những đề án đảm bảo quyền làm chủ tập thể của nhân dân, đấu tranh có hiệu quả chống tiêu cực nhất là cửa quyền, ức hiếp, gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và luật pháp.

- Cải tiến công tác tiếp dân và giải quyết khiếu tố, các cấp, các ngành kịp thời, đến nơi, đến chốn, đúng theo pháp lệnh.

Cải tiến mạnh mẽ mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan chính quyền đoàn thể với nhân dân.

- Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về “Phân các tội phạm” của Bộ luật hình sự đúng theo chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đồng thời kết hợp giáo dục sâu rộng ý thức pháp luật trong cán bộ, Đảng viên, nhân viên Nhà nước, trong lực lượng vũ trang, thành phố, nâng cao ý thức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, bảo đảm thực hiện việc quản lý xã hội, quản lý kinh tế theo pháp luật và quy định của Nhà nước.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm
198

TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tịch điều khiển phiên họp

Nguyễn Việt Năm